



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔ / ๖๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
ถ. พัทลุง อ. เมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา และได้จัดทำคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ และจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือ ของผู้เรียนฯ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ทุกภาคเรียน เพื่อคัดกรองการอ่าน - เขียนภาษาไทยของผู้เรียน ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสอบทานคุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. ให้สถานศึกษานำเครื่องมือไปใช้ประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับผู้เรียนทุกคนที่ประเมินไม่ผ่านและยังไม่เข้ารับการประเมิน ทั้งผู้เรียนเก่าและใหม่ และให้รวมถึงผู้เข้ารับการประเมินแล้ว แต่มีผลการประเมินไม่ผ่านและได้รับการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยแล้ว

๒. ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) และเข้าใช้ระบบการบันทึกผลการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ <http://trd.dole.ac.th/student-literacy/> ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยสแกน QR Code ทำหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



คู่มือและเครื่องมือ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

โทร.๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖

“ เรียนดี มีความสุข ”